

## สารจากบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจที่สำคัญ ในการจัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ขึ้น ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรม สูสังคม ภายนอก ตลอดจนเกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 38 หน่วยงาน ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 159 บทความ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ 133 บทความ โดยจำแนกออกเป็นสาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน และสาขาการศึกษา

ในโอกาสนี้ ในนามของคณะผู้จัดการประชุมวิชาการ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ขอขอบคุณ ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักวิจัยและผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการประเมินบทความทางวิชาการจำนวนมากและขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความและคณะผู้จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้นำเสนอผลงานวิจัย และคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนจนทำให้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดงานขออภัยเป็นอย่างสูงและยินดีรับคำชี้แนะจากทุกท่าน เพื่อให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังว่าคงได้พบกับทุกท่านอีกครั้งในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งต่อไป

รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์

บรรณาธิการ